

สอบครูต้องนั่งจนหมดเวลาทันทุกจริต

☛ นำเสนอเมื่อ 21 ก.พ. 2557

**ก.ค.ศ. ย้ำสอบครูผู้ช่วยต้องนั่งจนหมดเวลา เพื่อป้องกันทุจริต
ส่วนการออกข้อสอบให้ไปตกลงกันเอง เน้นครอบคลุมมาตรฐาน
หากพบปัญหาเขตพื้นที่การศึกษาใดต้องรับผิดชอบ**

วันนี้ (20 ก.พ.) นางศิริพร กิจเกื้อกูล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. วันที่ 21 ก.พ.นี้ สำนักงาน

ก.ค.ศ. จะเสนอเพื่อทราบเรื่องการเน้นย้ำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ว่าด้วยแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตรีทั่วไปครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบ

โดยระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดเรื่องการออกจากห้องสอบให้ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบถึงแม้ว่าจะทำข้อสอบเสร็จเร็วกว่าเวลา ซึ่งจะสามารถป้องกันการทุจริตได้

เพราะหากให้ออกจากห้องสอบเร็วอาจเปิดช่องให้มีการจำข้อสอบออกมา ซึ่งแนวปฏิบัติเดิมที่เคยใช้นั้น ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้หากทำข้อสอบเสร็จเร็วแต่ต้องไม่เร็วกว่า 20 นาทีหลังจากเขาสอบ

ทั้งนี้ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้ปรับปรุงหลังจากมีการทุจริตสอบครูผู้ช่วยกรณีที่ผ่านมา

ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจชี้แจงให้ผู้เข้าสอบและเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า

สำหรับการออกข้อสอบที่จะให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ผ่านมานั้น

ในรายละเอียดทางอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯสามารถดำเนินการเองหรือรวมกลุ่มกันในการออกข้อสอบ

หรือให้สถาบันอุดมศึกษาออกข้อสอบให้หรือหากอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ

จะออกข้อสอบเองก็ได้แต่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน

อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ถือเป็นการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่ฯได้ดำเนินการเองทั้งหมดส่วนกลางไม่ได้เขาไปรวม ดังนั้นหากมีปัญหาการทุจริตในเขตพื้นที่ฯใดก็ต้องรับผิดชอบเป็นรายเขตพื้นที่ฯ

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2557

กักตัวในห้องสอบสภักตทุจริตครูผู้ช่วย

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ก.ค.ศ.วันที่ 21 ก.พ.นี้ จะเสนอต่อที่ประชุม ก.ค.ศ. เพื่อเนนยาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดยแนวปฏิบัติของผู้เขาสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี 2557 เพื่อป้องกันการทุจริตโดยระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้เขาสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ถึงแม้วจะทำข้อสอบเสร็จเร็วกว่าเวลา ซึ่งจะสามารถป้องกันการทุจริตได้ เพราะหากมีการให้ออกจากห้องสอบเร็วอาจเปิดช่องให้มีการจำข้อสอบออกมา ซึ่งแนวปฏิบัติเดิมที่เคยใช้ั้นผู้เขาสอบสามารถออกจากห้องสอบได้หากทำข้อสอบเสร็จเร็ว แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 นาทีหลังจากเขาสอบ แต่ได้ปรับปรุงหลังจากที่มีการทุจริตสอบครูผู้ช่วยที่ผ่านมา ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับผู้เขาสอบและเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการอย่างเครงครัด

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวอีกว่า สำหรับการออกข้อสอบที่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ผ่านมาั้น ในรายละเอียดทาง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่สามารถดำเนินการเองหรือรวมกลุ่มกันในการออกข้อสอบ หรือให้สถาบันอุดมศึกษาออกข้อสอบให้ หรือหาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ที่จะออกข้อสอบเองก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้ โดยครอบคลุมทุกมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่ดำเนินการเองทั้งหมด โดยที่สวนกลางไม่ได้เข้าไปรวม ดังนั้น หากมีปัญหาการทุจริตในเขตพื้นที่ใดก็ต้องรับผิดชอบเป็นรายเขตพื้นที่.

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557